



Đoán Xét Dựa Theo Hình Dáng & Vóc Người: Một Việc Độc Ác!

Bạn có bao giờ bị thiên hạ nhìn mình bằng một cặp mắt hết sức khó chịu, hay tệ hơn nữa, bị người ta đàm tiếu, chê bai, tẩy chay, hoặc bị người ta kết án một cách hết sức hàm hồ, bất công, và oan uổng chỉ vì đôi mắt của bạn hơi nhỏ, vì cái miệng của bạn rộng, vì cái trán hơi ngắn, cái đầu quá khổ, vì cái lưng dài, hay vì môi của bạn bị thâm, mắt một mí, mắt có nhiều lòng trắng, hoặc chỉ vì bạn có một khuôn mặt bầu bĩnh, một thân hình phương phi phốp pháp... không ???

Bạn có bao giờ buông ra những lời phê bình, chê bai, hoặc tệ hơn nữa là những lời khinh bỉ người khác chỉ vì họ có những tướng đi, vóc dáng hoặc ngoại hình nằm trong bảng liệt kê mà tôi vừa nêu ra ở bên trên không?

Hùng con trai duy nhất của bà Hội yêu thầm trộm nhớ một người con gái thủy mì, nét na, học hành giỏi giang, nhìn giống như một diễn viên Hàn Quốc vậy. Đối với Hùng, Julia có thể nói là một phụ nữ nét na với công dung ngôn hạnh đầy đủ. Sau mấy năm trời đeo đuổi, chinh phục, Hùng đã chiếm được cảm tình của Julia. Một ngày Chúa Nhật đẹp trời nọ, anh hí ha hí hửng đưa Julia về giới thiệu với mẹ. Nhưng vừa nhìn thấy mặt Julia, bà Hội đã cau mày, khó chịu và sau đó nói bóng nói gió rằng:

*Những người ti hí mắt lươn
Trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người!
Bỏ ngay đi nhé con ơi!
Con mà lấy nó, người đời cười chê.*

Vũ là một người hiền lành, chất phác, anh có ước muốn dâng mình cho Chúa đã lâu, từ hồi còn ở Việt Nam, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, anh phải lo phụng dưỡng cha mẹ và phụ với cha mẹ lo nuôi các em ăn học. Nay qua Mỹ, gia đình tương đối ổn định, anh bắt đầu thực hiện ước muốn của mình, vì vốn liếng tiếng Anh ít ỏi, lại nhút nhát, nên Vũ chọn dòng tu của người Việt Nam để dâng mình cho Chúa. Nhưng chỉ ở được vài tháng, Vũ xin về vì anh nghe thầy Joseph nói to nói nhỏ, nói xa nói gần rằng:

*Thằng nào trán ngắn, đầu to,
Quanh năm chỉ biết chăn bò chăn trâu
Dòng này có thiếu người đâu
Mà đi thâm nhận đầu to như vậy!*

Hòa quen Nhài và say mê nàng chỉ vì Nhài có nụ cười rất duyên dáng với hàm răng trắng tinh. Thế nhưng oái ăm thay, mẹ Hòa là bà Thuận lại phản đối cuộc tình duyên của anh một cách kịch liệt, chỉ vì cái ...miệng và nụ cười của Nhài. Bà Thuận cứ nói đi nói lại với Hòa rằng:

*Đàn ông rộng miệng thì sang
Đàn bà rộng miệng, tan hoang cửa nhà!
Con Nhài miệng rộng bao la
Là người hoang phí, tiêu pha vô chừng.
Con ơi, chớ dại, đừng ưng
Con mà lấy nó, coi chừng, bankruptcy!*

Bạn thân mến, chỉ nhìn xem qua diện mạo của người ta, rồi dựa trên những câu ca dao, tục ngữ, sau đó đưa ra những lời bình phẩm, những lời xét đoán, những phán quyết và tỏ thái độ khinh miệt, tẩy chay và coi thường người khác như bà Hội, như thầy Joseph và như bà Thuận có phải là việc bất công, nguy hiểm, thiếu bác ái và tàn nhẫn, nếu không muốn nói là độc ác lắm không? Ai dám nói không?

Bạn cứ nghĩ thử mà xem, bộ cứ hễ người đàn ông nào trán ngắn đầu to, đều là những người ngu dốt, là đồ bỏ đi, là đồ vô dụng và những người có đôi mắt nhỏ, có mắt một mí là đều đi ăn cướp, và hễ đàn bà có đôi mắt nhỏ là đều đi buôn chồng người cả hay sao? Vô lý! Cả dân tộc Đại Hàn đều mắt nhỏ, đều mắt ti hí đó thì sao? Và những minh tinh tài tử nổi tiếng như: Jennifer Lopez, Penelope Cruz, Jessica Alba, Shannon Elizabeth, Cameron Diaz, Lisa Kudrow...xem thử miệng của họ hẹp hay rộng? Tại sao cửa nhà, tài sản của họ không bị phá tan hoang, nhưng trái lại, còn giàu nứt thố đổ vách nữa?

Lời Chúa trong sách Samuel quyền thứ nhất dạy chúng mình rằng: *"Đừng xét theo hình dáng và vóc người ... Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phạm: người phạm chỉ thấy điều mắt thấy, còn ĐỨC CHÚA thì thấy tận đáy lòng"* (1 Sam 16:7).

Khi bạn và tôi nhìn vào diện mạo bên ngoài, nhìn vào tướng đi, hoặc vịn vào cái cười, vào cái dị tướng của người khác rồi đưa ra những lời bình phẩm tiêu cực, rồi cư xử một cách bất công, tàn nhẫn, không khoan nhượng với người ta, làm cho người ấy đau khổ, nhục nhã, tuyệt vọng ... thì lúc đó, ngoài tội bất công, độc ác ra, chúng mình còn phạm thêm tội PHẠM THÁNH nữa đấy chứ không phải chơi đùa! Tại sao hả?

1. Là bởi vì Chúa Giêsu nói: *"[Điều gì] anh em làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy!"* (Mt 25:40). Hạ nhục, khinh bỉ, coi thường và đối xử bất công với bất cứ người nào là khi đó tôi đang làm cho chính Chúa Giêsu.
2. Là bởi vì Chân Phước Gioan Phaolô II, trong Tông Huấn Kitô Hữu Giáo Dân đã

khẳng định rằng: *"Con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và được Máu châu báu của Chúa Giêsu Kitô Cứu Chuộc nên nó được kêu gọi trở thành 'Những người con trong Đức Chúa Con' và trở nên đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần ... Vì lý do này nên mọi xúc phạm đến nhân phẩm con người đều bị báo oán trước mặt Thiên Chúa và là sự xúc phạm đến Đấng Tạo Hoá đã dựng nên con người"* (# 37).

3. Là bởi vì thánh Giacôbê tông đồ nói rằng: *"Ai nói xấu anh em mình là nói xấu Lễ Luật ... Chỉ có một Đấng ra Lễ Luật và xét xử, đó là Đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. Còn anh là ai mà dám xét đoán người thân cận?"* (Gc 4:11-12).

Bạn thân mến, nếu bạn đồng ý với tôi rằng:

- Việc kết án Julia là kẻ không chung tình, khinh bỉ anh Vũ là người ngu dốt, và xét đoán Nhài là người hoang phí, phá của ... của bà Hội, của thầy Giuse và của bà Thuận khi họ dựa vào đôi mắt, cái trán ngắn, cái đầu, cái miệng rộng... là điều bất công, độc ác và tàn nhẫn, đã xúc phạm nặng nề đến nhân phẩm của cô Julia, anh Vũ và cô Nhài.
- Cả ba người bà Hội, thầy Giuse và bà Thuận đều đã chà đạp và hạ nhục nhân phẩm của người khác, và họ sẽ phải trả giá rất đắt vì *mọi xúc phạm đến nhân phẩm con người đều bị báo oán trước mặt Thiên Chúa và là sự xúc phạm đến Đấng Tạo Hoá đã dựng nên con người*.

Thì chúng mình hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho bạn và cho tôi một trái tim nhân hậu, biết cảm thông, biết thương xót người khác. Và nhất là ghi nhớ ĐỪNG BAO GIỜ bắt chước bà Hội, thầy Giuse và bà Thuận thốt ra những lời chỉ trích, chê bai, phê phán, xét đoán hay kết án bất cứ ai, khi thấy họ có diện mạo không giống như mình.

Xin ghi nhớ nằm lòng lời của Chúa hôm nay: *"Đừng xét theo hình dáng và vóc người ... Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phạm: người phạm chỉ thấy điều mắt thấy, còn ĐỨC CHÚA thì thấy tận đáy lòng"* (1 Sam 16:7). Chúc bạn một mùa chay thánh thiện và bình an.

Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD

www.chatinh.org

www.nhachua.net

